

กฎบัตรสำหรับผู้ปกครองของนักเรียน ที่ไม่สามารถสื่อสารในภาษาฝรั่งเศส



ถึงผู้ปกครอง

บุตรหลานของท่านและอาจจะรวมถึงตัวท่านเอง ยังพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้ แต่คุณก็ยังเลือกที่จะเรียนที่โรงเรียนนานาชาติฝรั่งเศสแห่งพัทยา (EFIP) เท่ากับว่าท่านเลือกการศึกษาที่เป็นเลิศและเปิดกว้างสู่โลกภายนอก ก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านได้ยกให้กับเรา

เพื่อให้ปีการศึกษาใหม่นี้เริ่มต้นด้วยความสำเร็จอย่างแท้จริง จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ทุกฝ่ายมีบทบาทร่วมกันในการศึกษาครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอนและผู้ปกครอง ในฐานะผู้ปกครอง ท่านก็มีบทบาทอันสำคัญเช่นกัน กฎบัตรนี้จะอธิบายว่าบทบาทของท่านคืออะไร และยังรวมถึงสิ่งที่โรงเรียนนานาชาติ EFIP กำหนดเพื่อช่วยให้บุตรหลานของท่านปรับตัวกับระบบใหม่นี้ได้อย่างรวดเร็ว

1

การมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง

2

การมีส่วนร่วม
ของนักเรียน

3

การมีส่วนร่วม
ของโรงเรียน

1 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

โปรเจกของคุณ

การเลือกสมัครในระบบการศึกษาที่เป็นภาษาต่างประเทศถือเป็นโปรเจกใหญ่ของครอบครัว ผู้ปกครองต้องแสดงความสนใจในทางเลือกทางการศึกษาที่ท่านเลือกให้บุตรหลานของท่านด้วย

จงอธิบาย ให้บุตรหลานของท่านเข้าใจ ไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไรก็ตาม ถึงเหตุผลในการเลือกสมัครเรียนในระบบภาษาฝรั่งเศส โดยการให้ความหมายและพูดด้วยเหตุผลให้เขาเข้าใจถึงโครงการนี้ เพราะมันคือวิธีที่จะทำให้บุตรหลานของท่านประสบความสำเร็จ

จงถาม บุตรหลานของท่านทุกวันว่าเขาทำอะไรที่โรงเรียนบ้าง ว่าเขาได้เรียนเรื่องอะไร ว่าเขาจะทำอะไรในวันถัดไป

จงแสดง ความสนใจงานของบุตรหลานของท่าน แม้ว่าท่านจะพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้ก็ตามขอให้ฟังเขาอ่านภาษาฝรั่งเศสหรือท่องคำศัพท์ที่เรียนมา พลิกดูสมุดของเขากับเขา อยู่กับเขาเมื่อเขาทำการบ้าน

จงเพิ่ม โอกาสในการสัมผัสกับภาษาฝรั่งเศสเช่น: กิจกรรมด้านกีฬาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมในโรงเรียน ดูช่องTV5Monde ดูทีวีดี ฟังเพลง อ่านนิตยสาร อ่านหนังสือพิมพ์ภาษาฝรั่งเศสและอื่นๆการให้เขาสัมผัสกับภาษาฝรั่งเศสจะต้องดำเนินต่อในช่วงวันหยุดด้วยเช่นกัน

จงพบปะ กับ Alliance Française และทำโม้ลองเรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยตัวเองดูล่ะ!

จงเข้าร่วม กับกิจกรรมของโรงเรียนที่โรงเรียนเสนอให้อย่างสม่ำเสมอ เพราะมันคือวิธีที่ดีที่จะแสดงความสนใจต่อการเรียนและยังเป็นการเข้าสังคมที่ดีภายในโรงเรียนอีกด้วย



ที่โรงเรียน

ความขยันหมั่นเพียรและตรงต่อเวลา : นักเรียนที่ขาดเรียนคือนักเรียนที่ไม่ได้เรียนรู้ ท่านต้องตกลงกับเราว่าบุตรหลานของท่านจะมาโรงเรียนทุกวัน ยกเว้นในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆ และมาถึงตรงเวลาในทุกๆวัน

ความช่วยเหลือ : บุตรหลานของท่านจะได้รับตารางเวลาสำหรับหลักสูตรเฉพาะทางในภาษาฝรั่งเศสสำหรับชาวต่างประเทศ(FLE) ท่านต้องตกลงที่จะยอมรับการใช้งานระบบช่วยเหลือด้านภาษาของโรงเรียน ที่จะสอนโดยทีมครูผู้สอน

อุปกรณ์ : ทุกอาชีพย่อมมีเครื่องมือของมัน! โรงเรียนนานาชาติ EFIP มีหนังสือเรียน สมุด และคู่มือให้ โปรดตรวจสอบในกระเป๋านักเรียนของบุตรหลานของท่านว่า มีเอกสารและอุปกรณ์ที่ครูได้ขอในกระเป๋าของเขาหรือไม่ (กระเป๋า ดินสอ กรรไกร ยางลบ อื่นๆ...)

การติดตาม : ท่านต้องตกลงที่จะตอบสนองต่อคำขอต่างๆ หรือต่อการเรียกพบจากคุณครูที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงของปี

2

การมีส่วนร่วมของนักเรียน

นักเรียน ต้องรับรองว่าจะตั้งใจเรียนวิชาที่คุณครูสอนตลอดเวลาและจะทำงานที่มอบหมายให้ตลอดเช่นกันนอกจากนี้ นักเรียนจะยอมรับการเข้าออกจากห้องเรียนตามตารางเวลาของเขา และอาจจะต้องเรียน APC (กิจกรรมการศึกษาเสริม) หากจำเป็น

เขาต้องรับรองว่าจะต้องทำงานอย่างต่อเนื่องที่บ้านเช่นกันโดยใช้เครื่องมือทางการศึกษาที่ครูผู้สอนจะมีให้

เขาต้องรับรองว่าจะนำเครื่องมือการเรียนมาที่ชั้นเรียนเสมอ

3

การมีส่วนร่วมของโรงเรียน

เพราะท่านเลือกที่จะไว้วางใจเรา เจ้าหน้าที่ EFIP ทุกคนจึงทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อต้อนรับและสนับสนุนบุตรหลานของท่านในชีวิตใหม่ในฐานะนักเรียน

ความเมตตาใจดี : การเข้าสู่ระบบการศึกษาใหม่ถือเป็นก้าวสำคัญที่ต้องอาศัยกำลังใจและความเมตตา ทีมการศึกษาทั้งหมดของเรามุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุน การรับฟังและความเอาใจใส่เป็นพิเศษกับบุตรหลานของท่าน

ความคาดหวัง : ทันทีที่เขาเข้าสู่โรงเรียนนานาชาติ EFIP บุตรหลานของท่านเขาจะได้รับความคาดหวังหลายอย่าง โดยเฉพาะการพูด ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ เป้าหมายความก้าวหน้าจะถูกกำหนดโดยทีมครูผู้สอนของเรา

อุปกรณ์ช่วยเหลือ : เพื่อเข้าสู่ภาษา การอยู่ในสังคมภาษาฝรั่งเศสนั้นยังไม่เพียงพอ เขาจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนพิเศษสำหรับนักเรียนห้องป.1ขึ้นไป(อายุ 6 ปี) โรงเรียนนานาชาติEFIP มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบคลาสบริดจ์ซึ่งบุตรหลานของท่านจะได้รับการดูแลเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และจะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้แบบเฉพาะทางโดยตรง (โปรดดูเอกสารการเราได้ให้ไว้)

ข้อมูลสำหรับครอบครัว : ตลอดทั้งปี ครูผู้สอนจะคอยแจ้งให้คุณทราบถึงความคืบหน้าและปัญหาต่างๆ ที่บุตรหลานของท่านอาจจะพบเจอ อาจจะมีการเรียกมาประชุมแบบส่วนตัวเป็นบางครั้ง เพราะการสื่อสารระหว่างครูและผู้ปกครองนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากและเราต้องการการทุกคนมีส่วนร่วม

วันที่และลายเซ็น :

ผู้ปกครองตาม กฎหมาย	นักเรียน	ครูประจำชั้น	ครูสอนวิชา ภาษาฝรั่งเศส FLE/FLSco	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษา
------------------------	----------	--------------	---	-----------------------------